

BÁO CÁO

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 6

Căn cứ Báo cáo số 26/BC-TTHĐND ngày 22/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

Nội dung 1. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân trên địa bàn huyện để an tâm làm ăn phát triển kinh tế lâu dài.

Trả lời:

Trên địa bàn huyện đa số người dân được tuyển dụng vào làm công nhân tại Công ty cao su, công ty đã tạm bố trí đất cho các người dân theo nhu cầu lao động (phù hợp với đề án bố trí sắp xếp điểm dân cư). Một số điểm dân cư đã được Công ty lập quy hoạch chi tiết xây dựng tuy nhiên khi tạm giao đất do chưa triển khai mốc giới ra thực địa nên có sự sai lệch so với quy hoạch chi tiết. Ngoài ra, khi công ty tạm bố trí đất có một số lô đất nằm ngoài vị trí quy hoạch đất ở nông thôn gây khó khăn trong công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người dân dẫn đến công tác cấp giấy chứng nhận rất khó khăn, kéo dài.

Bên cạnh đó một phần diện tích quy hoạch các điểm dân cư được xác định trong kiểm kê rừng 2014 vẫn là đất lâm nghiệp, đất rừng trồng, rừng tự nhiên. Đến thời điểm hiện nay được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đang hoàn thiện phương án sử dụng đất đối với diện tích đất quy hoạch điểm dân cư trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó thu hồi diện tích đất do các công ty quản lý, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng để đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân. Đối với diện tích do UBND các xã quản lý mà theo kiểm kê rừng không có rừng thì UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tập trung, khẩn trương thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện. Phối hợp kiểm tra kỹ các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đúng quy trình, quy định tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.

Nội dung 2. Đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống đường dây điện phục vụ sinh hoạt của người dân thuộc lô 2 (thôn 2, xã Ia Dom), hiện còn một số hộ phải dùng chung đường điện dễ gây chập điện, cháy nổ.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn 2, xã Ia Dom. Hạ tầng lưới điện là một trong những kết cấu hạ tầng cơ bản, thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân; Ủy ban nhân dân huyện, xã và ngành điện luôn quan tâm đầu tư xây dựng, phân đấu đến năm 2025 trên địa bàn đạt tiêu chí số 4 nông thôn mới.

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp Công ty điện lực thành phố Kon Tum đầu tư nâng cấp hệ thống điện phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân thuộc lô 2, thôn 2, xã Ia Dom đảm bảo an toàn về điện.

Nội dung 3. Hiện nay số lượng rác thải sinh hoạt của người dân nhiều. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo đơn vị có liên quan tiến hành thu gom rác thải trên địa bàn thôn.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các điều kiện cần thiết khác để đưa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đi vào hoạt động.

- Đến thời điểm hiện tại, bãi xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đã được xây dựng cơ bản hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tại lô 3, khoảnh 9, tiểu khu 744, thôn 1, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai, có diện tích khoảng 5,0 ha.

- Đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị gồm: 01 xe ép và vận chuyển rác chuyên dụng, 02 xe đẩy rác, 60 thùng chứa rác, bảo hộ lao động ... và nhân lực để thực hiện công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

- Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đã ban hành Văn bản số 743/UBND-TH gửi Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ý kiến thẩm định Phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

Ngày 12/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời số 1585/STNMT-KHTC cụ thể: “Về định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Ngày 11/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3276/BTNMT-KSONMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương v/v ý kiến đối với việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tại mục 1 của Văn bản, đối với định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự

thảo để ban hành hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Đây cũng là khó khăn, vướng mắc chung hiện nay của các địa phương đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ. Do đó, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện theo quy định”.

Đến thời điểm báo cáo các sở, ban ngành chưa có cơ sở thẩm định phương án giá dịch vụ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt theo quy định, do đó chưa thể thực hiện việc thu gom. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục khẩn trương phối hợp để có cơ sở thực hiện thu gom rác trên địa bàn theo đúng quy định.

II. Ý KIẾN CHUNG

Nội dung 4. Cử tri Nguyễn Thị Thuý, Lý Thị Muối, Lê Thị Trường An, Vi Thị Huệ (Thôn 9 xã Ia Tơi): *Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân lấy lại đất bờ lô, hợp thủy mà người dân đang canh tác, sản xuất trong khi người dân vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư, nay Công ty lấy lại người dân không có đất để sản xuất gây khó khăn cho người dân khi đến hạn trả nợ vay cho Ngân hàng. Đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm can thiệp và giải quyết đất sản xuất cho người dân.*

- Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, quan tâm bố trí đất sản xuất cho người dân để canh tác, sản xuất phát triển kinh tế vì hiện nay Công ty thu hồi đất bờ lô, hợp thủy của người dân, làm người dân không còn đất sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trả lời:

- Đối với nội dung: *Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân lấy lại đất bờ lô, hợp thủy mà người dân đang canh tác, sản xuất trong khi người dân vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư, nay Công ty lấy lại người dân không có đất để sản xuất gây khó khăn cho người dân khi đến hạn trả nợ vay cho Ngân hàng. Đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm can thiệp và giải quyết đất sản xuất cho người dân.*

Trước đây các Doanh nghiệp được cấp thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân nói riêng, đối với những diện tích đất trồng cây cao su bị cháy, bờ lô, hợp thủy công ty chưa triển khai trồng cao su đã cho người dân mượn tạm để trồng cây ngắn ngày tăng thêm thu nhập. Hiện nay đối với những diện tích nhỏ, không trồng được cao su công ty vẫn tạo điều kiện để cho người dân mượn tạm để trồng cây ngắn ngày, còn đối với những diện tích lớn, trồng được cao su công ty thực hiện thu hồi đưa đất vào sử dụng để triển khai trồng cao su và thực hiện dự án của công ty.

- Đối với nội dung: *Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, quan tâm bố trí đất sản xuất cho người dân để canh tác, sản xuất phát triển kinh tế vì hiện nay Công ty thu hồi đất bờ lô, hợp thủy của người dân, làm người dân không còn đất sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình.*

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với các Doanh nghiệp được cấp thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su tiến hành rà soát những diện đất bờ lô, hợp thủy không trồng được cao su tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi, giao về địa phương quản lý sử dụng đối với phần diện tích không thực hiện trồng cao su hoặc trồng cao su nhưng không hiệu quả. Sau khi được cấp thẩm quyền thu hồi, giao về địa phương quản lý Ủy ban nhân dân huyện sẽ xây dựng phương án sử dụng theo đúng quy định.

III. Ý KIẾN KHÁC

Nội dung 5. Cử tri: Lữ Văn Luận (thôn 1 xã Ia Dom): Đề nghị các cấp quan tâm xử lý đường bị sạt lở tại km 77+ 720 thuộc quốc lộ 14C đoạn qua thôn 1, xã Ia Dom để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại đoạn đường nêu trên.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn 1, xã Ia Dom. Ngay sau khi có phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Ia Dom và phối hợp với đơn vị quản lý Quốc lộ rà soát, lập biên bản và có Văn bản gửi Sở Giao thông vận tải xem xét, khắc phục. Hiện nay, tại vị trí đường bị sạt lở Km77+720, QL 14C đang được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thực hiện đấu thầu xây dựng công trình: Sửa chữa đột xuất đảm bảo ATGT tại vị trí sạt lở Km77+720, QL 14C, tỉnh Kon Tum. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiến hành thi công sửa chữa tại vị trí trên để đảm bảo giao thông, an toàn đi lại của người dân.

Nội dung 6. Cử tri Kha Văn Bún (Thôn 3, xã Ia Dom): Đề nghị UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện khoan giếng nước để dân có nước sử dụng tại điểm dân cư số 04. Hiện nay không có nước để sinh hoạt; Quan tâm làm đường dân sinh để dân đi lại thuận tiện hơn.

Trả lời:

- **Đối với nội dung:** Đề nghị UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện khoan giếng nước để dân có nước sử dụng tại điểm dân cư số 04. Hiện nay không có nước để sinh hoạt:

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt hằng ngày của người dân trên địa bàn điểm dân cư số 4, thôn 3 xã Ia Dom. Ủy ban nhân dân huyện đang dự kiến đầu tư công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm dân cư số 4, thôn 3 xã Ia Dom⁽¹⁾ (Công trình thuộc CT MTQG xây dựng nông thôn mới), thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2024. Trong đó năm 2023 dự kiến bố trí 229,537 triệu đồng để thực hiện dự án trên.

- **Đối với nội dung:** Quan tâm làm đường dân sinh để dân đi lại thuận tiện hơn:

⁽¹⁾ Công trình đã được phê duyệt dự án tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện

- Trong Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H'Drai giai đoạn 2021-2025⁽²⁾ đã dự kiến đầu tư một số công trình phục vụ đường dân sinh trên địa bàn xã Ia Dom, trong đó Đường GTNT thôn 3, xã Ia Dom (*Khu vực điểm dân cư số 4*). Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện vẫn xin tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri, tiếp tục giao Ủy ban nhân dân xã Ia Dom chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã bị hư hỏng hoặc chưa được đầu tư để có hướng sử dụng các nguồn vốn đầu tư và duy tu của xã đã được huyện phân bổ để đầu tư và duy tu.

Nội dung 7. Cử tri Phạm Thị Vân (Thôn 4 xã Ia Dom): Đề nghị các cấp quan tâm giải quyết dứt điểm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ tại thôn 4, xã Ia Dom từ 2021 đến nay chưa xong.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tập trung, khẩn trương thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện. Phối hợp kiểm tra kỹ các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận nếu đúng, đầy đủ tiếp nhận giải quyết, hồ sơ sai hoặc chưa đầy đủ trả về yêu cầu bổ sung và tiếp nhận xử lý đúng quy trình, quy định tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn Thôn 4, xã Ia Dom tại Biên bản làm việc ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom với các hộ gia đình về việc liên quan đến các hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân có nêu “*nguyên nhân trong quá trình làm thủ tục hồ sơ chúng tôi ghi chép có sai sót nhiều phải sửa lại nhiều lần, mặt khác do công việc nên bây giờ mới có điều kiện hoàn thiện hồ sơ và nộp lên UBND xã để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*”.

Hiện nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh hiện trạng rừng để có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Nội dung 8. Cử tri Lương Thị Hải (Thôn 2 xã Ia Đal): Các cháu lớp 3 tuổi đi học có một buổi. Đề nghị UBND huyện quan tâm mở thêm phòng ăn cho các cháu ăn trưa. Các cháu lớp 3, lớp 4 học lớp ghép sang năm các cháu lên lớp 5 rất đông không đủ phòng học. Đề nghị huyện mở thêm phòng học để đảm bảo việc học cho các cháu.

Trả lời:

- Đối với nội dung: Các cháu lớp 3 tuổi đi học có một buổi/ ngày.

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của

² Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại phần ba, Chương trình giáo dục mẫu giáo tại phần II mục B về chế độ sinh hoạt phân bổ thời gian và các hoạt động trong ngày ở cơ sở giáo dục mầm non: Theo quy định thì tất cả trẻ em mầm non được tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (*sáng, chiều*).

- Trên địa bàn huyện, hiện tại tất cả các cơ sở Giáo dục mầm non đều thực hiện đảm bảo theo quy định, giảng dạy 2 buổi/ngày. Do vậy đề nghị cử tri Lương Thị Hải quan tâm, theo dõi việc học tập và giảng dạy của giáo viên, học sinh trên địa bàn để tham gia ý kiến khi được chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến tại cộng đồng dân cư.

- **Đối với nội dung:** Đề nghị UBND huyện quan tâm mở thêm phòng ăn cho các cháu ăn trưa.

Trả lời: Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6 Chương II, Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, khối phòng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non quy định bảo đảm mỗi nhóm, lớp có một phòng, bao gồm các phân khu chức năng: khu sinh hoạt chung để tổ chức các hoạt động học, chơi và ăn; nơi ngủ (*đối với nhóm, lớp mẫu giáo có thể sử dụng chung với khu sinh hoạt chung*). Do vậy việc tổ chức cho trẻ ăn trưa sẽ được tổ chức tại phòng sinh hoạt chung theo như quy định.

- **Đối với nội dung:** Các cháu 3, 4 tuổi học lớp ghép sang năm các cháu lên lớp 5 tuổi rất đông không đủ phòng học. Đề nghị huyện mở thêm phòng học để đảm bảo việc học cho các cháu.

Trả lời: Đối với lớp ghép 3-4 tuổi học tại thôn 2, xã Ia Đal, năm học 2023-2024 các cháu 4 tuổi lên lớp 5 tuổi (*có 15 trẻ*), cơ sở giáo dục mầm non sẽ tách thành một lớp 5 tuổi riêng nên phòng học sẽ đảm bảo diện tích cho các cháu học tập theo quy định.

Nội dung 9. Nguyễn Thị Thuý (Thôn 9, xã Ia Tôi): Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét mở lớp (lớp 6, lớp 7) và bố trí giáo viên bậc trung học cơ sở tại khu vực Thôn 9, Thôn Ia Dor vì hiện nay các cháu còn nhỏ khi tập trung về Trường trung tâm để học tập, các lớp lớn hơn bắt nạt (bắt giặt quần áo, bắt hút thuốc lá điện tử ...) gây ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu cũng như gia đình không yên tâm để con em mình học tập.

Trả lời: Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng giáo dục và Đào tạo rà soát số lượng học sinh lớp 6 và lớp 7 có hộ khẩu thường trú tại thôn 9 và thôn Ia Dor đang theo học tại Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành xã Ia Tôi. Qua kiểm tra, nhận thấy số lượng các em học sinh lớp 6 là 14 học sinh, lớp 7 là 22 học sinh³.

³ Số học sinh lớp 6 tại thôn 9 là: 09 học sinh; thôn Ia Dor là 05 học sinh. Học sinh lớp 7 tại thôn 9 là: 14 học sinh; thôn Ia Dor là 08 học sinh.

- Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định số học sinh trong mỗi lớp học ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Với số lượng học sinh như trên thì rất khó để mở lớp, bố trí giáo viên giảng dạy và xây dựng cơ sở vật chất, việc mở lớp sẽ không phù hợp với điều kiện thực tế (*quy mô dân số còn ít, số lượng học sinh ít, việc thành lập trường cần kinh phí lớn, nguồn lực đầu tư lớn, biên chế tăng thêm...*).

- Vì những lý do trên, hiện tại theo chủ trương của huyện vẫn tiếp tục bố trí các em học sinh cấp THCS, học tập trung tại Trường trung tâm (*tại thôn 1 xã Ia Toi*). Việc học tại trường trung tâm, học sinh sẽ được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước (*chế độ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; Miễn, giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP,...*).

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, thống kê số lượng học sinh thời gian tới tại 02 thôn (*thôn 9 và Ia Dor xã Ia Toi*), khẩn trương nghiên cứu phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền phương án thành lập trường khi đủ các điều kiện theo quy định⁴.

- Đối với nội dung: *Học sinh khi tập trung về trường trung tâm để học tập, bị các lớp lớn hơn bắt nạt (bắt giật quần áo, bắt hút thuốc lá điện tử ...)*

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị. Qua xác minh, làm việc cùng Ban giám hiệu, Ban quản lý bán trú và học sinh trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo chưa phát hiện việc học sinh bị các lớp lớn hơn bắt nạt như kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thường xuyên kiểm tra khi phát hiện những việc như học sinh đánh nhau, bắt nạt, hút thuốc lá... kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Nội dung 10. Cử tri Trương Văn Thành (Thôn 9, xã Ia Toi): *Công trình cấp nước sinh hoạt chưa bàn giao nhưng đã hư hỏng, bể ống dẫn nước. Đề nghị UBND huyện, xã khi tiếp nhận bàn giao công trình phải thật cụ thể, để làm rõ trách nhiệm quản lý, vận hành sau này.*

- Năm 2022 đã đo đạc hiện trạng đất ở tại Thôn 9 nhưng chỉ đo mặt trước không đo phía sau thửa đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm khi bàn giao, cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho nhân dân phải đo đạc cụ thể các góc, tránh tình trạng tranh chấp trong quá trình sử dụng.

⁴ Theo đề án quy hoạch khu dân cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến khi thành lập xã VI (tại thôn 9, thôn Ia Dor), quy mô dân số, học sinh ở các cấp học tăng thêm sẽ tiến hành thành lập trường theo quy định. Hiện tại đã có cấp học Mầm non và Tiểu học tại điểm dân cư 64 thôn Ia Dor.

Trả lời:

- Đối với nội dung: Công trình cấp nước sinh hoạt chưa bàn giao nhưng đã hư hỏng, bể ống dẫn nước. Đề nghị UBND huyện, xã khi tiếp nhận bàn giao công trình phải thật cụ thể, để làm rõ trách nhiệm quản lý, vận hành sau này.

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi khi tiếp nhận bàn giao công trình phải kiểm tra, rà soát để tránh tình trạng trên.

- Đối với nội dung: Năm 2022 đã đo đạc hiện trạng đất ở tại Thôn 9 nhưng chỉ đo mặt trước không đo phía sau thửa đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm khi bàn giao, cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho nhân dân phải đo đạc cụ thể các góc, tránh tình trạng tranh chấp trong quá trình sử dụng.

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi trước khi cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho người dân phải bàn giao mốc giới ngoài thực địa để người dân quản lý và sử dụng để tránh tình trạng xây dựng nhà không đúng diện tích đất, tranh chấp đất đai xảy ra.

Nội dung 11. Cử tri Mạc Văn Long (thôn 9 xã Ia Toi): Các phương tiện ô tô tham gia thi công Tỉnh lộ 675A và ô tô chở mù của Công ty CPĐT và PT Duy Tân tham gia giao thông qua khu dân cư phóng nhanh gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Đề nghị cấp thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo an toàn giao thông

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, thời gian tới Phòng Kinh tế và Hạ tầng tích cực phối hợp với Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã Ia Toi tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn xã Ia Toi nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Nội dung 12. Cử tri Hà Văn Trên (thôn 9 xã Ia Toi): Công ty CPĐT và PT Duy Tân đang khai hoang phía đầu nguồn Đập thủy lợi Ia Huir để trồng cây, trong quá trình chăm sóc cây trồng sẽ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt cấp cho nhân dân sử dụng. Đề nghị các cấp thẩm quyền quan tâm xem xét, làm việc với Công ty để hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tham mưu báo cáo kết quả như sau:

Qua phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân và Ủy ban nhân dân xã Ia Toi, hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân đang khai hoang phía đầu nguồn Đập thủy lợi Ia Huir để trồng cây và có sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc cây trồng. Tuy nhiên, các loại thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân sử dụng nằm trong danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 19/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử

dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Mặt khác, hệ thống nước sinh hoạt của thôn trước khi đưa vào sử dụng sẽ được cơ quan chuyên môn gửi mẫu đi xét nghiệm, khi đủ điều kiện, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định mới đưa vào sử dụng

Nội dung 13. Cử tri Hà Thị Tha (thôn 9 xã Ia Toi): Gia đình nhận chăm sóc cây cao su cho Công ty CP ĐT và PT Duy Tân, tuy nhiên tiền công chăm sóc vườn cây từ năm 2022 đến nay chưa được Công ty chi trả. Đề nghị chính quyền địa phương can thiệp để Công ty giải quyết cho gia đình

Trả lời: Hiện nay, khối lượng công việc chăm sóc vườn cây năm 2022 của bà Hà Thị Tha đang được Nông trường cao su số 5 và Phòng KTSX tiến hành kiểm tra, phúc tra và chưa được nghiệm thu. Trong quá trình này, nếu người lao động có nhu cầu, có thể liên hệ với Lãnh đạo Nông trường cao su số 5 đề đề nghị tạm ứng. Sau khi có kết quả nghiệm thu, Công ty sẽ bố trí thời gian chi trả thích hợp.

Trên đây là báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóá XI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Khóá XI, kỳ họp thứ 6 xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện;
- UBND các xã;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Nhàng